

# ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓ / ว ๓๖๗



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ

ด้วยจังหวัดแพร่ ได้มีคำสั่งที่ ๒๕๖๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายภารกิจหน้าที่รับผิดชอบเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดแพร่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ จังหวัดจึงได้มอบหมายภารกิจหน้าที่รับผิดชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำสั่งแนบท้ายนี้

ในการนี้ จังหวัดจึงขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งจังหวัดแพร่ข้างต้น เรียงมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร ๐-๕๕๕๓-๕๑๑๙ โทรสาร ต่อ ๒๑



คำสั่งจังหวัดแพร่  
ที่ ๒๕๖๑ / ๒๕๕๙

เรื่อง มอบหมายภารกิจหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายระวางสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่

ด้วยด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือยังมีฝนตก  
ในระยะนี้กับฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ฝ่ายระวาง จังหวัดแพร่โดยผู้ว่าราชการ  
จังหวัดแพร่ จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  
ในอนาคตอันใกล้

ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมความพร้อมและฝ่ายระวางสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดแพร่ เป็นไปด้วย  
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อ  
เหตุการณ์ เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ตามรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายทีเชษฐ ไพบูลย์ศิริ)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดแพร่  
ตามคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ ๒๕๖๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
- ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประสบปัญหาจากการเกิดอุทกภัย เช่น การระมัดระวังอันตรายจากไฟฟ้ารั่วในช่วงเกิดอุทกภัย การป้องกันตนเองจากการถูกฟ้าผ่า อันตรายจากสัตว์มีพิษ สัตว์เลื้อยคลาน ตลอดจนโรคระบาดในช่วงฤดูฝน	- สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดแพร่ - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่	
- ติดตามเฝ้าระวัง วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ และการแจ้งเตือนการเกิดอุทกภัย พายุหมุนเขตร้อน และดินถล่ม	- สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ - โครงการชลประทานแพร่	
- ดูแล และกำจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ ทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรืออาจเกิดจากฝีมือมนุษย์	- องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ✓ - สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ✓	
- จัดตั้งระบบสื่อสาร พร้อมทั้งกำหนดตัวบุคคล และช่องทางการติดต่อสื่อสารสำหรับ ใช้ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสั่งการ/การรายงาน ระหว่างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด อำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้บังคับบัญชาระดับสูงตลอด ๒๔ ชั่วโมง จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ	- สำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดแพร่ - ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่	
- ติดตาม และเฝ้าระวังอันตรายอันเกิดจากการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าตามบ้านเรือนหากเกิดสถานการณ์อุทกภัย	- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ - สำนักงานคณะกรรมการ อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่	
- เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมทั้งเร่งประเมินความเสียหาย และความต้องการความช่วยเหลือภายในพื้นที่ประสบภัย วิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน และความต้องการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาลสุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ - เคลื่อนย้ายผู้ประสบอุทกภัยไปยังที่ปลอดภัย	- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ - สำนักงานพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ - สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ✓	
- ดำเนินการอพยพผู้ประสบภัยและจัดหาสถานที่พักชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยที่บ้านเรือนเสียหายไปยังพื้นที่ปลอดภัย - จัดทำกำแพงกันน้ำ ป้องกันน้ำเข้าพื้นที่เขตเศรษฐกิจ	- กองพันทหารม้าที่ ๑๒ - เทศบาลเมืองแพร่ ✓ - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ✓	

มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดแพร่  
ตามคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ ๒๕๖๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
- การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย อำนาจ ความสะอาดการจราจร รวมทั้งจัดทำสัญญาณเตือนหรือป้ายเตือนพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย	- ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ - สำนักงานแขวงทางหลวงแพร่ - สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทแพร่ - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ✓ - ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่	